



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 127 ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2557

ช่วงวันที่ 1-4 ธันวาคม 2557

## ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- พาณิชย์เผยเงินเฟ้อ พ.ย. เพิ่มขึ้น 1.26% ต่ำสุดรอบ 5 ปี คาดทั้งปี 57 เงินเฟ้ออยู่ที่ 2.0%
- ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค พ.ย. อยู่ที่ระดับ 79.4 ลดลงจากเดือนก่อนที่ระดับ 80.1
- คลังส่งสัญญาณปรับขึ้น VAT อย่างน้อย 1% ปลายปีหน้า

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน 2557 อยู่ที่ 107.19 สูงขึ้นร้อยละ 1.26 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นขยายตัวต่ำสุดในรอบ 5 ปี และเป็นการปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 (ตั้งแต่เมษายน-พฤศจิกายน 2557) นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 แต่ยืนยันว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืดเนื่องจากการเข้าสู่ภาวะเงินฝืดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปต้องติดลบต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน โดยการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาเป็นผลมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกภายในประเทศที่ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของรัฐบาล นอกจากนี้ราคาสินค้าในหมวดอาหารสดทั้งราคาเนื้อสุกร ไก่สด และผลไม้สด มีการปรับตัวลดลงเนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากซึ่งส่งผลให้ตลอดทั้งปี 2557 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะขยายตัวร้อยละ 2.0 ซึ่งเงินเฟ้อในระดับดังกล่าวถือเป็นอัตราเงินเฟ้อที่มีความเป็นไปได้ในระดับสูง ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในพฤศจิกายน 2557 อยู่ที่ระดับ 79.4 ลดลงจากเดือนก่อนที่อยู่ในระดับ 80.1 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการทำงานทำ และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 68.8 73.1 และ 96.3 ตามลำดับ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาที่อยู่ระดับ 69.6 73.8 และ 97.0 ตามลำดับ ถือเป็นปรับตัวลดลงของค่าดัชนีความเชื่อมั่นในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้การปรับตัวลดลงของค่าดัชนีความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ เป็นผลมาจากการปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จากร้อยละ 1.5-2.0 เหลือร้อยละ 1.0 ระดับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ทรงตัวในระดับต่ำโดยเฉพาะข้าวและยางพาราส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรที่ปรับตัวลดลง รวมถึงผู้บริโภคยังคงกังวลค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ยังทรงตัวในระดับสูง และความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกที่จะกระทบต่อการส่งออกและเศรษฐกิจไทยในอนาคต จะมีเพียงดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่อยู่ระดับ 97.3 สูงสุดในรอบ 103 เดือน หรือนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการในอนาคต

กระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมแผนจะปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อย่างน้อยร้อยละ 1 ในช่วงปลายปี 2558 เป็นร้อยละ 8 ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 6-7 หมื่นล้านบาท จากการประเมินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง การขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 1 จะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนน้อยที่สุด ด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เห็นว่ายังไม่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนและปัจจุบันประชาชนยังมีปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมประชาชน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ในช่วงแรกน่าจะมีผลกระทบให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นและประชาชนชะลอการใช้จ่ายใช้สอย ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้ลดลง แต่เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งประชาชนก็จะเริ่มปรับตัวและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็ เป็น



แนวทางที่ดีที่ภาครัฐจะค่อยปรับเพิ่มอัตราภาษีที่ละน้อยจนถึงเป้าหมายแทนการปรับขึ้นในครั้งเดียวที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในระดับสูง

## เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- **มูดีส์** ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือญี่ปุ่นเหลือระดับ **A1** จากระดับ **Aa3**
- **เงินเฟ้อยูโรโซน พ.ย.** ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี
- **เอสแอนด์พี** ปรับอันดับความน่าเชื่อถืออิตาลีจาก **BBB/A-2** เหลือ **BBB-/A-3**
- **ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอยู่ในระดับต่ำกว่า 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล**

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ในทิศทางชะลอตัวจากเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและยูโรโซน โดย**สถาบันจัดอันดับ มูดีส์ ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของญี่ปุ่นลงหนึ่งอันดับสู่ระดับ A1 จาก Aa3** รวมถึงสแตนดาร์ดแอนด์ พัวร์ (S&P) ยังประกาศอาจมีการปรับลดอันดับในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากความไม่มั่นใจในสถานการณ์ของรัฐบาลญี่ปุ่นในการปรับลดยอดขาดดุลงบประมาณและภาระหนี้สาธารณะ หลังจากได้มีการประกาศการจัดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งจะส่งผลต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ต่อเนื่อง รวมถึงการเลื่อนการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ออกไปอีก 18 เดือน รวมถึงสำนักงานสถิติแห่งยุโรป (Eurostat) รายงานว่า **อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนเดือนพฤศจิกายน 2557 อยู่ที่ร้อยละ 0.3 ลดจากร้อยละ 0.4** ในเดือนตุลาคม ถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี โดยอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงเป็นผลมาจากการปรับลดลงของราคาน้ำมันดิบโลกและภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะซบเซา รวมถึง นอกจากนี้ **เอสแอนด์พี ยังได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถืออิตาลีลงหนึ่งจุดจากเดิมอยู่ที่ระดับ BBB/A-2 เหลือ BBB-/A-3** เนื่องจากปัญหานี้สาธารณะของอิตาลีที่เพิ่มขึ้น

สำหรับสำหรับ**ราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 67.42 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อยู่ในระดับต่ำกว่า 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล** จากการตัดสินใจคงอัตราการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC และเศรษฐกิจของยูโรโซนที่ชะลอตัวต่อเนื่อง

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (8-12 ธันวาคม 2557)

- **จีดีพีอียูเบื้องต้นช่วงไตรมาส 3/2556**
- **รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจำวันที่ 17-18 ธันวาคม**